

สรุปเนื้อหามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียล่าสุด

- มีผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ "ทำลายความปลอดภัยในโลกไซเบอร์" ต่อผู้คน หรือ รัฐบาล หรือ สถาบันประชาธิปไตยในนามของรัสเซียจะถูกอายัดทรัพย์สิน ถูกยกเลิกวีซ่า และห้ามไม่ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับคนที่ถูกตัดสินว่ามีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในดินแดนที่ควบคุมโดยรัสเซีย
- กฎหมายการคว่ำบาตรกำหนดให้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตรวจสอบบุคคลทางการเมืองอาวุโสและผู้ทรงอิทธิพลของรัสเซีย ที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความเชื่อมโยงกับการทุจริตและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ตลอดจนตรวจสอบผลกระทบของการลงโทษกับผู้มีอิทธิพล
- กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากการขยายคว่ำบาตรทางการเงินที่บังคับใช้กับหลายองค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงหนี้สาธารณะของรัสเซียและอนุพันธ์อื่นๆ
- การคว่ำบาตรจะถูกบังคับใช้กับองค์กรที่ทำธุรกิจกับกองทัพหรือหน่วยข่าวกรองของรัสเซีย
- มาตรการคว่ำบาตรกำหนดว่าสหรัฐอเมริกาจะ "ยังคงคัดค้าน" โครงการท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตกภายใต้ทะเลบอลติกโดยไม่ผ่านยูเครน
- สหรัฐฯ จะใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบุคคลใดก็ตามที่ "ขาย ให้เช่า หรือให้บริการ ... สินค้า บริการ เทคโนโลยี ข้อมูล หรือให้การสนับสนุน" กับรัสเซีย เพื่อสร้างท่อส่งออกพลังงาน แต่จะกระทำภายใต้เงื่อนไข "ในการประสานงานกับประเทศพันธมิตร" ซึ่งจะเป็นการจำกัดผลกระทบต่อธุรกิจยุโรปที่เกี่ยวข้องกับโครงการท่อส่งก๊าซ

หากมองย้อนประวัติศาสตร์เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ จะพบว่าการยกเลิกการคว่ำบาตรจะเป็นไปได้ยากมาก แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับรัสเซียจะดีขึ้นก็ตาม ร่างกฎหมายคว่ำบาตรฉบับแรกดั้งเดิมที่เริ่มใช้กับรัสเซียเมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อจำกัดการค้ากับสหภาพโซเวียต ก่อนจะถูกลบไปเมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ต้องใช้เวลาราวสองทศวรรษหลังจากสิ้นสุดยุคคอมมิวนิสต์

ที่มา: *Washington's New Sanctions on Russia, Explained, The Moscow Times*

ผลของการประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียล่าสุดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเชิงธุรกิจและความมั่นคงทางด้านพลังงานของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกที่ถือว่าเป็นพันธมิตรอันแน่นแฟ้นและต้องร่วมหัวจมท้ายตลอดกาลของสหรัฐฯ เข้าอย่างจัง โดยเฉพาะการขัดขวางโครงการวางท่อแก๊ส Nord Stream 2 ของบริษัท Gazprom จากรัสเซียไปยังเยอรมนีและอื่นๆ ในยุโรป ซึ่งผู้นำของประเทศในสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาประกาศว่าพร้อมจะตอบโต้สหรัฐฯ เพราะถูกลากเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งด้วยโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกันก่อนตามที่กล่าวอ้างเอาไว้เลย แถมยังเป็นเสมือนกึ่งบังคับให้สหภาพยุโรปจำต้องซื้อพลังงานแก๊สจากสหรัฐฯ ที่ขนส่งมาทางเรือในราคาต้นทุนที่แพงกว่าอีกต่างหาก ด้วยเหตุนี้ประเทศในสหภาพยุโรปคงต้องออกมากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในการค้าขายและลงทุนกับรัสเซีย รวมทั้งความมั่นคงทางด้านพลังงานโดยที่สหรัฐฯ จะเป็นผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมาตรการคว่ำบาตรนี้เสียเองแต่ผู้เดียว

ผลกระทบอันซับซ้อนที่จะตามมาหลังจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียล่าสุดนี้ยากที่จะคาดเดาได้ เพราะเป็นที่ตระหนักดีว่าโอกาสของการยกเลิกการคว่ำบาตรนี้คงยาวนานต่อเนื่องไปอีกหลายทศวรรษ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนพบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru